

DẤU ẤN NHÀ CÁCH MẠNG PHAN VĂN ĐÁNG TẠI TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM (1961-1975)

NCS. Phạm Thị Huệ

Trường Fschool Cần Thơ – Đại học FPT

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III, Đảng đã chủ trương “cử ra một số ủy viên Trung ương thành lập Trung ương Cục miền Nam phụ trách chỉ đạo công tác Đảng ở những Đảng bộ đặc biệt trọng yếu¹”. Thực hiện chủ trương trên, ngày 23/1/1961, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam. Đây là một bộ phận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm một số ủy viên Trung ương được Trung ương Đảng cử ra và ủy nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác của đảng ở miền Nam. Vì vậy, Trung ương Cục được xem là Thủ đô của kháng chiến cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Tại khu căn cứ này mọi đường lối, chiến lược, sách lược và nhiều chỉ thị, nghị quyết được ra đời đã chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp cách mạng miền Nam, hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Không những vậy, Trung ương Cục là nơi lưu lại cuộc đời hoạt động cách mạng hết lòng tận tụy và vô cùng gian lao vất vả của các đồng chí lãnh đạo của phong trào cách mạng. Đã có biết bao nhiêu kỷ niệm với các nhà cách mạng lừng danh như: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Võ Chí Công, Phan Văn Đáng diễn ra trong suốt thời kỳ kháng chiến. Trong đó, đồng chí Phan Văn Đáng là người có thời gian gắn bó lâu dài với vùng đất thánh cách mạng này (1961-1975). Tại “R”², đồng chí Phan Văn Đáng đã có những dấu ấn rất sâu đậm

¹ Phòng quản lý và khai thác di tích, 2012, Tài liệu thuyết minh căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tr. 1

² Mật danh “R” tên gọi khác của TW Cục, do Chánh văn phòng Xứ ủy Nam bộ Nguyễn Hữu Thế đặt. “R” tức “Région” là xứ, ý chỉ cơ quan toàn xứ (miền) chứ không phải “R” là viết tắt của chữ “rừng”

với đất và người nơi đây. Ông đã gắn chặt với khu căn cứ bằng công sức và trí tuệ của mình trong suốt những năm chống Mỹ cứu nước.

2. NỘI DUNG

2.1. Sơ lược về tiểu sử nhà cách mạng Phan Văn Đáng

Nhà cách mạng Phan Văn Đáng là một trong những đồng chí hoạt động cách mạng nhiệt thành, tận tâm tận lực của miền Nam. Viết về ông đã có nhiều công trình, bởi ông là một minh chứng cho những tháng năm oai hùng của người dân Nam bộ trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Ở đây, tác giả xin mượn tư liệu của Đài truyền hình Vĩnh Long – nơi quê hương ông, để phác họa đôi nét về nhân vật lịch sử này.

Phan Văn Đáng sinh năm 1919 tại xã Mỹ Lộc, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình Phan Văn Đáng xuất thân từ giai cấp nông dân, nhưng cha ông là người giỏi tiếng Tây, biết chữ Nho, giỏi thơ ca và thích làm các điệu hò, vè theo các làn điệu của dân ca Nam bộ. Dường như, từ “chiếc nôi” này đã hun đúc nên một nhà cách mạng Phan Văn Đáng có tính cách đặc trưng của vùng đất phương Nam: kiên cường, bất khuất nhưng cũng rất nghệ sĩ.

Nét đặc biệt trong gia đình Phan Văn Đáng là cả 5 người trong gia đình : cha, mẹ (tức bà Nguyễn Thị Ngân), em gái, em trai của ông đều tham gia cách mạng từ rất sớm. Có lần như năm 1940, cả 5 người trong gia đình ông, mỗi người bị bắt một nơi trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi vào nhà tù của thực dân Pháp, cả cha mẹ và ba người con đều bị thực dân Pháp kết án vì tội làm “quốc sự” và cả nhà gặp nhau tù trong nhà tù đế quốc. Cha ông đã hy sinh trong nhà tù và 4 mẹ con ông sau nhiều năm giam cầm, tra tấn được chúng thả ra rồi lại tiếp tục đi làm cách mạng.

Thuở nhỏ, Phan Văn Đáng được gia đình cho đi học. Ông phải lên tận Ngã tư Long Hồ để học chương trình tiểu học. Năm 11 tuổi, cậu bé Phan Văn Đáng, nhờ cha là một trong những cán bộ Đảng ở địa phương dẫn dắt, đã sớm có ý thức về những công việc mà cha ông và các bậc cách mạng tiền bối trong xã hội đang làm.

Năm 1938, ông lập gia đình với cô Trần Thị Hóa. Sau đó, ông lên Sài Gòn học vẽ quảng cáo để tạo thêm nghề để kiếm sống. Phong trào Đông Dương đại hội bị cấm đoán, thực dân Pháp tiến hành bắt bớ, đàn áp các phong trào cách mạng. Ngày 9 tháng 9 năm 1939, cha ông bị bắt, địch truy nã cả ông. Ông phải xa vợ con,

thoát ly đi hoạt động. Cũng trong tháng 9 năm 1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông càng ý thức trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Ông và em gái (tức là bà Phan Thị Tốt) đã thay phiên nhau đi diễn thuyết ở nhiều nơi trong vùng. Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ vào đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng 11 năm 1940, với sự nhạy bén tuổi 20, ông đã tham gia rất tích cực. Sau khởi nghĩa Nam kỳ, thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng phong trào cách mạng ở Đông Dương. Cuối năm 1940, ông bị chúng bắt và đày ông ra Côn Đảo.

Cách mạng tháng Tám thành công, trong nhiều chiến sĩ cách mạng được đón rước ở Côn Đảo về có Phan Văn Đáng. Ngày 16 tháng 2 năm 1946, dưới sự chỉ đạo của Phan Văn Đáng, một đoàn cán bộ đầu tiên trở lại hoạt động, Ủy ban Mặt trận Việt Minh lâm thời tỉnh Vĩnh Long được thành lập do ông làm Chủ nhiệm và ông Nguyễn Văn Cung làm Phó Chủ nhiệm.

Tháng 7 năm 1946, Tỉnh ủy lâm thời Vĩnh Long được hình thành lập gồm 7 người, Phan Văn Đáng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời. Cùng với việc Tỉnh ủy lâm thời được thành lập lại, tổ chức Đảng ở các quận, xã, bộ máy chính quyền cách mạng, các đoàn thể cũng đã được tái thành lập. Sau khi Tỉnh ủy Vĩnh Trà thành lập (sát nhập Trà Vinh và Vĩnh Long), ông Phạm Thái Bường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, ông Phan Văn Đáng được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Vào năm 1954, Xứ ủy Nam bộ được thành lập do ông Lê Duẩn làm Bí thư Xứ ủy, ông Phan Văn Đáng được bầu làm Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam bộ.

Đến năm 1961, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam. Lúc bấy giờ, ông Phan Văn Đáng giữ chức vụ Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam cho đến năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng.

Sau khi đất nước thống nhất, ông Phan Văn Đáng tiếp tục giữ nhiều chức vụ cao cấp trong bộ máy chính quyền. Ở cương vị nào, ông cũng tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Ở ông luôn luôn có sự gần gũi giữa Đảng với dân, “Đảng muốn tồn tại phải gắn bó với nhân dân như cá với nước”. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, Phan Văn Đáng đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng các Huân

chương cao quý. Sau cơn bạo bệnh, 21 giờ 30 ngày 9/5/1997, ông Phan Văn Đáng qua đời tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 79 tuổi.³

2.2. Dấu ấn của nhà cách mạng Phan Văn Đáng tại TW Cục (1961-1975)

2.2.1. Một nhà cách mạng mang dấu ấn “quần chúng hóa”

Như đã tìm hiểu trong phần tiểu sử, Phan Văn Đáng là một cán bộ trưởng thành từ việc xây dựng phong trào cách mạng ở cơ sở, từng lăn lộn trong quần chúng, vào sinh ra tử với đồng bào. Thế nên ở ông mang đậm dấu ấn của nhà cách mạng với phong cách “quần chúng hóa”. Đồng chí Võ Văn Kiệt từng kể về con người Phan Văn Đáng với cách sống gần gũi mọi người: “...đối với anh, chẳng có khoảng cách nào giữa cấp trên và cấp dưới. Những năm tháng ở “R”, gian nhà nhỏ hẹp lợp lá trung quân của anh ẩn dưới tán rừng giữa chiến khu Bắc Tây Ninh, luôn luôn mở rộng cửa để đón khách. Anh rất quý trọng nghĩa tình. Ai cũng có thể tới thăm anh, miễn là “bền chí” đủ để ngồi đàm đạo với anh trong cuộc tiếp khách kéo dài nhiều giờ, nhằm giải đáp những điều mà anh quan tâm tìm hiểu cặn kẽ các lĩnh vực hoạt động thực tiễn trên chiến trường cũng như trong các ngành trực thuộc Trung ương Cục”⁴.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng cảm nhận: “Điều đã để lại ấn tượng đẹp trong ký ức tôi là, một đồng chí Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác trọng yếu của Đảng – công tác tổ chức cán bộ, song anh Hai không phải là người gò bó, khô khan. Có lẽ, do đã từng lăn lộn trong quần chúng và gắn bó máu thịt với đồng bào, nên cách giao tiếp của anh thật bình dân, giản dị. Những đức tính đáng quý này cộng với gương mặt thông minh tuấn tú và nụ cười đôn hậu của anh, đã khiến cho anh tạo được sức hút đối với anh em, đồng chí, bạn bè.”⁵

³ <http://thvl.vn/?p=14213>

⁴ Phan Văn Đáng, cuộc đời và sự nghiệp, 2006, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Tr.21

⁵ Phan Văn Đáng, cuộc đời và sự nghiệp, 2006, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Tr.24

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – nguyên Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, người có điều kiện tiếp xúc nhiều với đồng chí Phan Văn Đáng ở Trung Ương Cục cũng cảm nhận về tác phong bình dân, cởi mở của ông. “Mỗi lần làm việc anh rất cởi mở, lắng nghe báo cáo tình hình địa phương rất kỹ, hỏi tình hình phong trào rất sâu, tỉ mỉ, anh rất quan tâm đến đồng bào về đời sống sản xuất.”⁶ Quả thật đáng ngưỡng vọng biết bao nhà lãnh đạo cách mạng chân chính. Với cương vị là Phó Bí Thư TW Cục, đồng chí Phan Văn Đáng luôn có những tư tưởng và hành động chân tình, sâu sát với đồng chí, cấp dưới và cả lẫn quần chúng. Bởi ông là người có quan điểm

Như vậy, nhờ tác phong “quần chúng hóa” nhà cách mạng Phan Văn Đáng hiểu biết khá sâu về tâm tư, tình cảm của cán bộ lẫn đồng bào ở “R”. Vì thế mà niềm tin và tình thương của cán bộ, đồng bào đối với ông là chỗ dựa tinh thần trong kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.

2.2.2. Một nhà lãnh đạo luôn chăm lo cho thế hệ kế thừa với cái tâm trong sáng

Ở chiến khu R, trong những năm tháng chống Mỹ ác liệt, các đồng chí, chiến sĩ cách mạng đều biết và thường nhắc đến cái tên “Chú Hai Văn”, “Ông già Bujì (tức sáng suốt), “Anh Hai Văn”,...Không phải do ông Phan Văn Đáng là Phó bí thư Trung Ương Cục, hay Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban An Ninh R mà quan trọng hơn hết là mọi người biết đến ông với cái nghĩa, cái tình của người đồng chí, đồng đội; một nhà lãnh đạo với cái tâm trong sáng, không vụ lợi, mộc mạc. Cái mà ông đem đến cho các chiến sĩ cách mạng ngoài sự quan tâm của nhà lãnh đạo còn có tình cảm chân thành của người anh, người chú, luôn sát cánh cùng họ chiến đấu. Đồng chí Phạm Minh Tâm – nguyên thư kí riêng của đồng chí Phan Văn Đáng từng kể về sự ân cần của ông như sau: “Dù bận bịu công việc, nhưng trong kháng chiến anh thường đến thăm hỏi, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bảo vệ Văn phòng Trung Ương Cục”⁷ Bởi đồng chí Phan Văn Đáng cho rằng: “Vấn đề

⁶ Phan Văn Đáng, cuộc đời và sự nghiệp, 2006, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Tr.86

⁷ Phan Văn Đáng, cuộc đời và sự nghiệp, 2006, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Tr.96

cán bộ rất quan trọng, có đội ngũ cán bộ đông về lực lượng, mạnh về chất lượng thì mọi nhiệm vụ đều được thực hiện thắng lợi.” Vì vậy, thời kì ở Trung Ương Cục, đồng chí Phan Văn Đáng đã: “...rất quan tâm đến đào tạo bồi dưỡng cán bộ, anh rất thận trọng xem xét đánh giá, bố trí cán bộ, căn cứ tiêu chuẩn tài đức để phân công giao việc, đã giao việc thì tin dùng, trắng đen rõ ràng, ai làm tốt thì được khen thưởng, biểu dương, ai có thiếu sót, khuyết điểm anh nghiêm túc phê phán, góp ý chân tình, tạo điều kiện để làm tốt chức trách nhiệm vụ”⁸.

Năm 1970, Đảng ủy Văn phòng Trung Ương Cục có tổ chức đợt sinh hoạt thời sự, chính trị cho cán bộ, công nhân viên của Văn phòng. Đồng chí Phan Văn Đáng đến thăm và có những ý kiến như sau: “Hôm nay, các đồng chí sinh hoạt, học tập thời sự chính trị là để theo dõi sự thắng lợi của cách mạng miền Nam và thấy được vai trò của Đảng viên và thấy được vai trò của đảng viên và đoàn viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay - là người đảng viên và đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có lý tưởng rồi chưa đủ, mà còn phải đấu tranh cho lý tưởng thì mới trọn vẹn giá trị của con người. Người đảng viên và đoàn viên là lực lượng hậu bị của Đảng phải biết sống cho lý tưởng cách mạng cao đẹp, biết rèn luyện mình để có kiến thức rộng, có bản lĩnh để làm chủ bản thân, làm chủ khoa học kỹ thuật, luôn có sáng tạo, có nếp sống văn minh làm tròn nhiệm vụ trước mắt và làm chủ tương lai của đất nước. Nếu không có lý tưởng đúng thì làm sao có hành động đúng”⁹.

Có thể thấy, với quan điểm “Thanh niên là rường cột nước nhà”, đồng chí Phan Văn Đáng luôn có những hành động quan tâm, bồi dưỡng cho các thế hệ kế thừa. Sau này, với vị trí Phó Ban tổ chức Trung Ương Đảng, đồng chí càng phát huy hơn nữa cho việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Từ đó, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

2.2.3. Một “Ông Già Nam bộ khó giàng trời”?

Ở khía cạnh này, ta lại thấy được phẩm chất đáng quý khác của đồng chí Phan Văn Đáng. Biệt danh thân thương “Ông Già” mà các chiến sĩ đặt cho ông vì những

⁸ Phan Văn Đáng, cuộc đời và sự nghiệp, 2006, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Tr.95

⁹ Phan Văn Đáng, cuộc đời và sự nghiệp, 2006, Nhà xuất bản chính trị quốc gia. Tr.83-84

kỉ niệm đáng nhớ. Tiêu biểu như năm 1967, ông Sáu Quang được điều động về phục vụ sức khỏe cho các “Ông Già” ở Trung ương Cục miền Nam. Lúc bấy giờ, đồng chí Hai Văn là Phó Bí thư Thường trực Trung ương Cục miền Nam. Bác sĩ Lê Hồng Quang được anh em “rỉ tai” là ở Thường vụ Trung ương Cục miền Nam có mấy “Ông Già” khó giảng trời mà số một là chú Mười, kế đến là đồng chí Hai Văn.

Tuy nhiên, “...bữa gặp đầu tiên, anh Hai Văn vui vẻ hỏi tôi dồn dập mấy câu liền: “Sao? Cậu có vẻ trắng trẻo, thư sinh vậy, đã ngấm mùi sốt rét rừng chưa? chắc là đi Trường Sơn lãnh đủ mấy ve, vắt, muỗi, mòng ròi hả?, đừng ý là thầy thuốc rồi chủ quan nghen... làm tôi không thấy gì về cái “khó tính” của anh Hai Văn”- Bác sĩ Quang nhớ lại.

Trong quá trình phục vụ công tác, được gần gũi tiếp xúc với đồng chí Phan Văn Đáng, bác sĩ Quang càng nhận rõ ông là người rất cẩn thận, kỹ lưỡng. “Thật ra anh Hai rất quan tâm bồi dưỡng anh em trong công tác cũng như trong sinh hoạt, Tình lý đâu đó. Tình cảm thì chan hòa gần gũi, làm việc thì giữ đúng nguyên tắc chu đáo, chặt chẽ, nghiêm minh. Có lẽ vì vậy mà ai làm việc hời hợt, thiếu cẩn trọng, tỉ mỉ thường bị rầy và cho là “anh Hai khó tính”. Nhưng ngẫm lại, ai cũng thấy do anh thương mình nên mới dạy dỗ đến nơi đến chốn, được phân công làm việc gì thì phải thực hiện chức trách đầy đủ, rõ ràng”¹⁰. Một điều tưởng như rất đời thường như rất đáng khâm phục thể hiện phẩm chất người cộng sản.

Bác sĩ Quang nhớ lại: “có lần bác sĩ Sơn Hà phụ trách sức khỏe anh Hai Văn sang nói với ông: “Sáng nay mình mới bị “Ông Già” quở đó! Mình vừa khám cho thủ trưởng xong, lại quay sang cuốn mùng, xếp chăn gối thì bị la: “Anh lo thuốc men. Việc đó không phải của anh. Anh làm vậy mấy đứa nó (anh em cần vụ) ý lại, không tốt đâu!”. “Tôi cũng như nhiều anh em tiếp cận phục vụ anh Hai Văn được quan tâm dạy dỗ, uốn nắn như người anh “khó tính” mà khi anh đi xa rồi thì mỗi người vẫn nhớ anh mãi với nhiều ấn tượng sâu đậm, không thể nào quên”.¹¹

¹⁰ <https://www.thanhuytphcm.vn>

¹¹ <https://www.thanhuytphcm.vn>

Qua những tư liệu lịch sử, những câu chuyện kể, những hồi ức đẹp của các đồng chí, đồng đội, cấp dưới đồng chí Phan Văn Đáng, giúp thế hệ trẻ thêm sự ngưỡng vọng với con người này. Ở ông, ta thấy được sự gần gũi thân quen như người thân trong gia đình với tác phong “quần chúng hóa”; ta thấy được cái TÂM và TÂM của nhà cách mạng luôn quan tâm đến thế hệ kế thừa. Đồng thời, ta lại thấy được đâu đó, bóng dáng của người dân Nam bộ - phóng khoáng, chân thật nhưng rất kiên định với lý tưởng cách mạng, với sự nghiệp phục vụ nhân dân.

3. KẾT LUẬN

Tóm lại, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Văn Đáng có nhiều điều để hậu thế khâm phục và ngưỡng vọng. Từ một thanh niên hăng hái nhiệt tình trong phong trào chống Pháp, đến người cán bộ lãnh đạo dày dặn trải qua bao thử thách đầy khốc liệt trong 2 cuộc kháng chiến ở chiến trường trọng điểm đến cương vị Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Phan Văn Đáng điều thể hiện là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một người cộng sản chân chính, suốt đời vì nước, vì dân. Trong đó, Trung Ương Cục miền Nam, nơi ông có thời gian gắn bó lâu dài. Ông đã đảm nhiệm nhiều cương vị của vùng đất thánh cách mạng như Phó bí thư Trung Ương Cục, hay Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban An Ninh của “R”. Vì vậy, dấu ấn Phan Văn Đáng ở Trung Ương Cục rất sâu sắc. Ông đã để lại những chuyện thăm đượm tình người, lòng người trong chiến tranh tại vùng đất thánh cách mạng miền Nam này. Qua đó, khắc họa đậm nét hình ảnh cao đẹp về một nhà lãnh đạo Phan Văn Đáng vững bước vượt qua những thử thách khốc liệt của chiến tranh, luôn kiên định trong đường lối Chủ nghĩa xã hội trong xây dựng đất nước, để mãi mãi là một người cộng sản chân chính trong trái tim của nhân dân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam – tỉnh Tây Ninh, Di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, 2006, Nxb Văn Nghệ.

2. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, 2017, Nhân vật lịch sử tỉnh Vĩnh Long, Nxb Chính trị quốc gia sự thật.
3. Phan Văn Đáng cuộc đời và sự nghiệp, 2006, Nxb chính trị quốc gia.
4. Phan Văn Đáng (1919 – 1997), <http://thvl.vn/?p=14213>
5. Căn cứ Trung ương Cục miền Nam huyền thoại, <http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/493002-.html>
6. Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, <http://www.nhandan.com.vn/tphcm/chuyen-xua-chuyen-nay/item/19527702-.html>
7. Phòng quản lý và khai thác di tích, 2012, Tài liệu thuyết minh căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tayninh.bioportal.vn/HoatDongAnh/File_Dinh_Kem/tw%20cuc.pdf
8. Bài học từ những “Ông Già” Trung ương Cục miền Nam, <https://www.thanhuytphcm.vn/tin-tuc/bai-hoc-tu-nhung-%E2%80%9CCong-gia%E2%80%9D-trung-uong-cuc-mien-nam-1335592950>

THÔNG TIN TÁC GIẢ:

Họ và tên: Phạm Thị Huệ; Học vị: Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam. Hiện đang là nghiên cứu sinh trường Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Nơi công tác và liên hệ: số 600, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần thơ; Fschool Cần Thơ – Đại học FPT.

Số điện thoại: 0939868644

Địa chỉ e-mail: phamnhahue@gmail.com

Số tài khoản: 19033192431014. Ngân hàng: Techcombank Cần Thơ.